

ตัดสินใจว่าลูกน้อยของคุณควรได้รับการตรวจชันสูตรพลิกศพหรือไม่

เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสูญเสียของคุณ

การตัดสินใจของคุณหลังจากการตายของลูกน้อยจะถือเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดที่คุณจะต้องทำ

คุณได้รับข้อมูลนี้ เพื่อช่วยให้คุณพิจารณาว่าคุณจะตัดสินใจรับการตรวจชันสูตรศพ (หรือที่เรียกว่าการชันสูตรพลิกศพ) ของทารกของคุณหรือไม่ เป้าหมายของเราคือทำให้คุณมีข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อช่วยเหลือคุณ

ตัดสินใจโดยมีข้อมูลรอบด้านที่เหมาะสมสำหรับคุณ ครอบครัวคุณ และลูกน้อยของคุณ เอกสารข้อมูลนี้จะอธิบายบริการของเรา มีรายละเอียดของตัวเลือกต่างๆ หลังจากการชันสูตรศพ สถานที่ที่ใช้ และวิธีที่เรารับรองว่าลูกน้อยของคุณจะมาถึงอย่างปลอดภัย

หากมีสิ่งใดที่คุณไม่แน่ใจ หรือต้องการคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา อย่าลังเลที่จะถามผู้ที่ให้เอกสารข้อมูลนี้แก่คุณ สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ คุณอาจต้องการหารือเรื่องนี้กับครอบครัวของคุณ คุณอาจต้องการขอคำแนะนำและการสนับสนุนทางจิตวิญญาณหรือวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งพูดคุยกับพ่อแม่ที่มีประสบการณ์ชีวิต (ดูรหัส QR แหล่งข้อมูลการสูญเสียในหน้า 4)

บริการชันสูตรพลิกศพปริกำเนิดแห่งรัฐวิคตอเรียคืออะไร?

บริการชันสูตรพลิกศพปริกำเนิดแห่งรัฐวิคตอเรีย (VPAS) ให้บริการชันสูตรศพสำหรับการเสียชีวิตปริกำเนิดในชุมชนรัฐวิคตอเรีย การเสียชีวิตปริกำเนิดประกอบด้วย การคลอดบุตรและการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด การคลอดทารกที่ตายในครรภ์คือการที่ทารกเกิดมาโดยไม่มีสัญญาณของชีวิตหลังจกตั้งครรภ์ได้ 20 สัปดาห์ หรือมีน้ำหนักมากกว่า 400 กรัม หากไม่ทราบระยะเวลาของการตั้งครรภ์ การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดคือการที่ทารกเสียชีวิตภายใน 28 วันแรกของชีวิต

VPAS เกิดขึ้นโดยรัฐบาลวิคตอเรีย และเป็นความร่วมมือระหว่าง The Royal Women's Hospital, Monash Health, Mercy Hospital for Women และผู้ให้บริการด้านพยาธิวิทยา

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลในรัฐวิคตอเรียเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาการสูญเสียทารก

เราให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประสานงานคำขอสำหรับการตรวจชันสูตรศพหลังการเสียชีวิตของทารก

การชันสูตรพลิกศพคืออะไร?

การชันสูตรพลิกศพคือการตรวจร่างกายหลังการเสียชีวิต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจชันสูตรศพปริกำเนิดทั้งหมดจะเข้าร่วมโดยนักพยาธิวิทยาปริกำเนิด

คณะแพทย์เป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์สูง ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะในการชันสูตรพลิกศพเด็กทารก

การตรวจชันสูตรศพทุกประเภทจะไม่กระทำโดยไม่ได้รับความยินยอมของคุณ การตัดสินใจของคุณจะต้องบันทึกไว้ในแบบฟอร์มความยินยอมของ VPAS สำหรับการตรวจชันสูตรพลิกศพปริกำเนิด

การตรวจจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ทารกเสียชีวิต โดยปกติจะใช้เวลาภายในสองสามวันทำการ

ลูกน้อยของคุณจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่และให้เกียรติเสมอ นับตั้งแต่เวลาที่นำส่งไปยังสถานที่เฉพาะทาง ระหว่างการตรวจ และในขณะที่พวกเขาถูกส่งกลับไปยังผู้อำนวยการงานศพที่คุณเลือก

การตรวจชันสูตรพลิกศพและการทดสอบเพิ่มเติมใดๆ เป็นไปตามแนวทางของสมาคมปริกำเนิดแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (PSANZ)

ในบางกรณี การเสียชีวิตของทารกจะต้องถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ ในสถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมีหน้าที่จัดเตรียมการสอบสวนหลังชันสูตรพลิกศพ นี่เป็นเรื่องไม่ปกติซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลคุณและลูกน้อยจะปรึกษากับคุณ

เหตุใดเราจึงเสนอการชันสูตรพลิกศพ?

เมื่อทารกเสียชีวิต เราจะแนะนำการชันสูตรพลิกศพ เพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

การชันสูตรพลิกศพอาจช่วยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนเกิดและสาเหตุการเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการตั้งครรภ์ของคุณ

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการตั้งครรถ์ในอนาคต และสนับสนุนการวิจัยเพื่อป้องกันการคลอดบุตรและการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด

การชันสูตรพลิกศพประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

มีการชันสูตรพลิกศพประเภทต่างๆ ให้เลือก โดยแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งตรวจละเอียดมากเท่าไร เราก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

การชันสูตรพลิกศพทั้งหมดรวมถึงการถ่ายภาพทางคลินิกและตรวจรก นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงการทดสอบอื่นๆ เช่น การเอ็กซเรย์ การสแกน MRI (ซึ่งให้ภาพภายในโดยละเอียด) และการทดสอบการติดเชื้อและสภาวะทางพันธุกรรม

การชันสูตรพลิกศพแบบเต็มรูปแบบ

การชันสูตรพลิกศพแบบเต็มรูปแบบเกี่ยวข้องกับการตรวจร่างกายของทารกทั้งภายนอกและภายในอย่างละเอียด ระหว่างการตรวจภายใน แพทย์มักจะทำการผ่าตัดเปิด 2 ช่อง (เปิดแผล) และค่อยๆ ดึงอวัยวะและสมองออกมาตรวจสอบอย่างระมัดระวัง ตัวอย่างเนื้อเยื่อขนาดเล็ก (เช่น การตัดชิ้นเนื้อ) จะถูกนำไปวิเคราะห์และจัดเก็บ เนื้อเยื่อหรืออวัยวะใดๆ รวมถึงสมองที่ไม่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยจะถูกส่งกลับไปยังร่างกายของทารกเว้นแต่คุณจะร้องขอเป็นอย่างอื่น

หลังการตรวจ แผลจะถูกปิดอย่างระมัดระวัง และลูกน้อยของคุณจะได้รับการแต่งตัว เมื่อสวมเสื้อผ้าและห่มกบีนีแล้ว จะมองไม่เห็นรอยเย็บ

การชันสูตรพลิกศพแบบจำกัด

ในการชันสูตรศพแบบจำกัด จะมีการดำเนินการชันสูตรพลิกศพแบบเต็มเพียงบางส่วนเท่านั้น

นักพยาธิวิทยาจะตรวจร่างกายภายนอกของทารกอย่างละเอียด จากนั้นก็จะทำการตรวจภายในแบบจำกัดของอวัยวะหรือบริเวณเฉพาะที่คุณและแพทย์ของคุณตัดสินใจให้ตรวจ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกตรวจเฉพาะภายนอกและตรวจเฉพาะอวัยวะในช่องหน้าท้อง (ท้อง) ภายใน หรือคุณอาจยินยอมให้เก็บตัวอย่างผิวหนังเพื่อการทดสอบทางพันธุกรรมเท่านั้น

ตัวอย่างเนื้อเยื่อขนาดเล็กจะถูกนำไปวิเคราะห์และจัดเก็บ

การชันสูตรพลิกศพภายนอก

การชันสูตรพลิกศพภายนอกเกี่ยวข้องกับการตรวจภายนอกร่างกายของทารกอย่างละเอียด จะไม่มีการตรวจภายใน ไม่มีแผล และไม่มีการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจ

จะเกิดอะไรขึ้นกับเนื้อเยื่อและอวัยวะหลังจากการชันสูตรพลิกศพ?

หลังจากการชันสูตรพลิกศพ นักพยาธิวิทยาปริกำเนิดจะตรวจเนื้อเยื่อชิ้นเล็กๆ ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตัวอย่างเหล่านี้ มักจะถูกเก็บรักษาไว้ในบล็อกซ์ ผีง เมื่อตรวจสอบแล้ว บล็อกเหล่านี้ จะถูกเก็บไว้ในแผนกพยาธิวิทยา

กฎหมายกำหนดให้โรงพยาบาลต้องเก็บเนื้อเยื่อ (แท่งซีฟิ่ง) ที่นำไปชันสูตรศพไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปี ตัวอย่างเนื้อเยื่อเล็กๆ อาจถูกแช่แข็งและเก็บไว้สำหรับการทดสอบในอนาคตที่คุณและแพทย์ตัดสินใจว่าจำเป็น

เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เหลือทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังร่างกายของทารก อย่างไรก็ตาม บางครั้งในเด็กเล็กที่มีอวัยวะเล็กมาก เราอาจต้องใช้ทั้งอวัยวะเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เพียงพอสำหรับการทดสอบ

หากคุณอนุญาตให้โรงพยาบาลใช้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เหลือเพื่อการวิจัยและการสอน โปรดทราบว่าอาจรวมถึงเนื้อเยื่อในแท่งซีฟิ่ง เนื้อเยื่อสด และภาพถ่ายทางคลินิก ลูกน้อยของคุณจะไม่สามารถระบุตัวตนได้จากสิ่งของเหล่านี้

หากต้องการ เราสามารถคืนกรีกให้คุณได้หลังการตรวจเสร็จ การตรวจกรีกเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเล็กๆ เพื่อตรวจและใช้ฟอร์มาลิน (สารเคมีที่ช่วยเก็บรักษา)

การชันสูตรพลิกศพมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ข้อดี

การชันสูตรพลิกศพอาจช่วยในเรื่อง:

- ให้ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต หรือควรจะยกเว้นข้อใดที่เป็นเหตุแห่งความตาย
- ยืนยันอายุครรภ์ของทารก
- ยืนยันเพศของลูกน้อยของคุณ
- ระบุระยะเวลาการเสียชีวิตโดยประมาณ
- อธิบายความสำคัญของพันธุกรรม หรือปัญหาทางกายภาพ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่เป็นไปได้สำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคต
- ให้ข้อมูลและข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการสูญเสียปริกำเนิดและช่วยเหลือครอบครัวและทารกอื่นๆ ในอนาคต

ข้อเสีย

- การชันสูตรพลิกศพอาจไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเจาะจงเสมอไป
- การทดสอบที่ซับซ้อนเป็นครั้งคราว ณ เวลาที่ชันสูตร อาจหมายความว่าลูกน้อยของคุณจำเป็นต้องเก็บไว้นานกว่านี้ และทำให้การจัดงานศพล่าช้า คุณจะไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า จะดำเนินการทดสอบเหล่านี้ หรือไม่ และทีมดูแลสุขภาพของคุณสามารถชี้แจงได้ว่าอาจใช้เวลาเท่าใด
- หลังการตรวจสอบภายในที่ซับซ้อนในบางครั้ง ทารกของคุณจะมีรอยเย็บ แต่จะมองไม่เห็นเมื่อลูกน้อยของคุณแต่งตัวแล้ว
- บางครอบครัวสังเกตเห็นความแตกต่างในความรู้สึกของทารกหลังจากการชันสูตรพลิกศพ

การชันสูตรศพจะเกิดขึ้นที่ไหน?

ในรัฐวิกตอเรีย การตรวจชันสูตรศพจะดำเนินการที่หนึ่งในสามแห่งของผู้เชี่ยวชาญ ขึ้นอยู่กับว่าทารกของคุณเสียชีวิตที่ใด สถานที่ทั้งหมดนี้ ตั้งอยู่ในเมลเบิร์น นั่นคือ:

- Royal Women's Hospital ที่พาร์ควิลล์ (พยาธิวิทยาของ Royal Children's Hospital)
- The Mercy Hospital for Women ที่ไฮเดลเบิร์ก (Austin Pathology)
- Monash Health ที่เคลย์ตัน (Monash Pathology)

เจ้าหน้าที่ที่คุณจะแจ้งให้ทราบว่าจะไปโรงพยาบาลใดที่จะตรวจลูกน้อยของคุณ

ใครจะพาคุณไปตรวจ?

เรามีทีมงานนำส่ง ผู้มีประสบการณ์และการฝึกอบรมในการดูแลเด็กทารกโดยเฉพาะ

หากคุณตัดสินใจที่จะชันสูตรศพทารกของคุณ เราจะส่งทีมงานของเราไปที่โรงพยาบาลที่ทารกของคุณอยู่ พวกเขาจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกน้อยของคุณพร้อมสำหรับการเดินทางและมาถึงการตรวจร่างกายอย่างปลอดภัย

หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคของรัฐวิกตอเรีย เราจะจัดเตรียมทารกของคุณให้ส่งตัวกลับหลังการตรวจร่างกายไปยังผู้อำนวยการงานศพของคุณที่คุณเลือกไว้เพื่อช่วยเหลือคุณในงานศพ

บริการนี้ ฟรี

การชันสูตรศพใช้เวลาานเท่าใด?

การตรวจชันสูตรศพเริ่มต้นด้วยการทดสอบภายนอก เช่น การเอกซเรย์หรือ MRI การทดสอบเหล่านี้จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่อาจใช้เวลาสองสามวัน ขึ้นอยู่กับว่าบริการเหล่านี้จะพร้อมให้บริการเมื่อใด หลังจากการทดสอบเหล่านี้เสร็จสิ้น ก็สามารถดำเนินการตรวจภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดได้ การตรวจภายในจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง

เราเข้าใจดีว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะรู้ว่าลูกของคุณจะอยู่ในความดูแลของเรานานเท่าใด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อแผนการจัดงานศพของลูกน้อยได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือสถานที่ที่คุณและลูกน้อยของคุณอยู่ หากคุณอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคของรัฐวิคตอเรีย เราจะต้องคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการนำส่งลูกน้อยของคุณไปยังนักพยาธิวิทยาปริกำเนิดในเมลเบิร์นด้วย

เจ้าหน้าที่ที่คุณดูแลสามารถติดต่อผู้ประสานงาน VPAS เพื่อสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น นว่าทารกจะถูกส่งกลับไปให้คุณเมื่อใด

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการชันสูตรพลิกศพ?

เมื่อการตรวจชันสูตรศพเสร็จสิ้น เราจะติดต่อผู้อำนวยการงานศพที่คุณเลือกไว้เพื่อช่วยเหลือคุณในการจัดเตรียมงานศพ

เราจะประสานการเคลื่อนย้ายลูกน้อยของคุณจากความดูแลของเราไปยังสถานที่เตรียมงานศพอย่างปลอดภัยและด้วยความเคารพ

คุณสามารถเห็นลูกน้อยของคุณหลังจากการชันสูตรพลิกศพได้หรือไม่?

ได้ พ่อแม่บางคนเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับลูกหลังจากการชันสูตรพลิกศพ ในขณะที่ลูกอยู่ในความดูแลของผู้อำนวยการงานศพหรือในบางกรณี อยู่ที่บ้าน

คุณจะได้รับผลการชันสูตรศพเมื่อใด?

หลังการตรวจชันสูตรศพ นักพยาธิวิทยาปริกำเนิดจะเขียนรายงานโดยละเอียดเพื่ออธิบายสิ่งที่ค้นพบ โดยปกติรายงานจะแล้วเสร็จภายใน 10 ถึง 12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการทดสอบที่จำเป็นและระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้ได้ผลการพิสูจน์

รายงานจะถูกส่งไปยังแพทย์ที่คุณดูแลและลูกน้อยของคุณ แพทย์จะนัดติดตามผลกับคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบในระหว่างการตรวจชันสูตรศพของทารก

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจชันสูตรศพ VPAS รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

นอกจากนี้ เรายังจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำส่งลูกน้อยของคุณไปยังสถานที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและนำทารกจากสถานที่ในภูมิภาคกลับบ้านด้วย

คุณต้องตัดสินใจเมื่อใด?

ทีมดูแลสุขภาพของคุณจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในไม่ช้าหลังจากที่ทารกของคุณเสียชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องตัดสินใจโดยเร็วที่สุดเนื่องจากการรออาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของผลการตรวจ

ใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยและครอบครัวเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถสแกนรหัส QR เหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม: การชันสูตรศพปริกำเนิด หรือ ทรัพยากรการสูญเสีย



ติดต่อผู้ประสานงาน VPAS หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

T [1800 841 024](tel:1800841024)

E VPAC@thewomens.org.au

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

9.00 น.-17.00 น.